



ประกาศ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด

ที่ 010/ 64

เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Policy)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด หรือ “CHPP” เชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมอย่างมีระบบ ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินธุรกิจ เชื่อมโยงกับระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ จะนำไปให้ CHPP สามารถบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ทางธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและการแข่งขันทางธุรกิจที่ผันผวนในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน

CHPP จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. CHPP จะจัดวางระบบบริหารความเสี่ยง กรอบบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่เชื่อมโยงในทุกระดับทั้งระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามหลักมาตรฐานสากล ตลอดจนการจัดให้มีการประเมิน ติดตาม และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
2. CHPP จะจัดสรรทรัพยากรและให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee : RMCC) จะผลักดัน ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงทุกมิติ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ CHPP ให้มีมาตรฐาน มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและสามารถติดตามตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. คณะกรรมการบริษัท CHPP จะกำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงทุกมิติ รวมถึงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG Risk) และการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตลอดจนให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การติดตามและ

/ ประเมินผล...

ประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม สามารถตอบสนองต่อผลกระทบทางธุรกิจได้อย่างทัน่วงที

5. ผู้บริหารและพนักงาน CHPP ทุกระดับ มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและกรอบแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด โดยมีการควบคุมที่เพียงพอและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ CHPP ยอมรับภายใต้การคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน รวมทั้งจัดให้มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่ CHPP กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564



(นางรศยา เขียววรรณ)

ประธานกรรมการ